

ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “โกลบอลเฮ้าส์สาขา ภูเก็ต” สาขาที่ 63 การันตีความเป็นผู้นำธุรกิจโม เดิร์นเทรด วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ GRAND OPENING DAY ณ โกลบอลเฮ้าส์สาขาภูเก็ตพร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสาขา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปิดให้บริการที่ จังหวัดภูเก็ตนั้น มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้าน และสวน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวภูเก็ต และอำเภอใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายภักพงษ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (คนที่ 5 จากซ้าย) คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ (คนที่ 4 จากซ้าย) คุณวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(คนที่ 6 จากซ้าย) พร้อมแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ กล่าวว่า “โกลบอลเฮ้าส์” เป็นบริษัทของคนไทยรายแรกที่ นำนวัตกรรมทางการค้าระบบโมเดิร์นเทรดมาปรับใช้กับร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบเดิม โดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบคลังสินค้า หรือ Warehouse Store ที่จำหน่ายสินค้าโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา เหล็กเส้น เหล็ก รูปพรรณ สุขภัณฑ์และกระเบื้องเซรามิก โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา ประตูหน้าต่าง เครื่องมือช่างและสินค้า รวมถึงสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งมีสินค้าให้เลือกจำนวนมากกว่า 100,000 รายการ ครบภายในอาคารเดียวกัน อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างอิสระ สะดวกสบาย นอกจากนั้น โกลบอลเฮ้าส์ได้นำ ระบบ Automated

Storage and Retrieval System หรือ ASRS มาใช้ โดยเป็นระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติโดย ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ รับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำ จุดเด่นของระบบ ASRS คือการจัด เก็บสินค้าในแนวดิ่ง ซึ่งช่วยในการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในคลังช่วยลดระยะเวลาการทำงานและสามารถ ทำการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

โกลบอลเฮ้าส์ นับเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่มีสาขามากถึง63สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย สาขาภูเก็ต เป็นสาขาใหม่ล่าสุด ตั้งอยู่ห้าแยกฉลอง ทางไปหาดกะตะ-กะรนเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 20.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จักรพันธ์ สีหาสาร

สื่อสารการตลาด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โทร : 08-85571404 Email: jp_1987@hotmail.co.th /